



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สังคม

ข่าวภูมิภาค

พระราชสำนัก

สังคมทั่วไป

ตรวจผลสลาก

คมคิด

เรื่องดีที่อยากเล่า

เกษตรฯจัดถูงย้งชีพสัตว์กว่า 2,000 ชุด ดูแลสัตว์เลี้ยงเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ

วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 18:28 น.



รมว.เกษตรฯ ระดมหน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดหาอาหารสัตว์-ถุงยังชีพสัตว์ 2,000 ชุด ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง พร้อมสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด ก่อนจัดแพคเกจช่วยเหลือ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือ และกำลังใจกับประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ โดยล่าสุดให้กรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมจัดหาสารรวมบรรจุถุงยังชีพสัตว์ 2,000 ชุด เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบทั่วทุกภาคของประเทศ เนื่องจากขาดแคลนอาหารสัตว์จำนวนมาก รวมทั้งได้นำอาหารสัตว์ไปช่วยเหลือเกษตรกรในเมืองต้นแล้ว ซึ่งภายในถุงยังชีพสัตว์ ประกอบด้วย ยาฆ่าเชื้อ วิตามินละลายน้ำ ยากำจัดพยาธิชนิดน้ำ แร่ธาตุก้อน อาหารสุนัข แมว และอาหารไก่

ขณะเดียวกันยังเตรียมส่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรทันทีหลังน้ำลด โดยล่าสุดเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดได้ออกเตือนเกษตรกร ฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลข้าว พืชไร่ ไม้ผล เพราะช่วงนี้บางพื้นที่เป็นช่วงที่บางพืชเก็บเกี่ยว จึงต้องเตรียมช่วยเหลือเกษตรกร

นอกจากนี้กำชับให้ทุกจังหวัดรายงานผลสำรวจให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวัน ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยนั้น หากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณามาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จะช่วยให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อน จ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละเอียดไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน